

Số: /UBND-KGVX

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2023

V/v thực hiện Kết luận của
Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị
tổng kết năm học 2022-2023 và triển
khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

Kính gửi:

- Các sở: Nội vụ; Tài chính; Thông tin và Truyền thông;
Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ¹, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế (do nguyên nhân khách quan và chủ quan) như: (1). Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ở một số địa phương chưa phù hợp; còn tình trạng số học sinh (HS)/lớp cao hơn nhiều so với quy định; tỷ lệ huy động trẻ ra nhà trẻ thấp hơn so với các tỉnh trong khu vực và mặt bằng chung của cả nước; cơ sở vật chất (CSVC) một số trường còn thiếu so với yêu cầu thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (GDPT); một số trường chuẩn quốc gia đến kỳ kiểm tra công nhận lại không đảm bảo điều kiện về CSVC; (2). Tỷ lệ giáo viên (GV) mầm non, tiểu học đạt thấp so với quy định; một số địa phương khó khăn trong việc bố trí GV dạy các môn tích hợp trong chương trình GDPT mới. Đội ngũ nhân viên còn thiếu so với biên chế được giao. Cơ cấu và bố trí đội ngũ, phân công GV một số địa phương, đơn vị chưa thực sự hợp lý; (3). Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trường học, việc phối hợp với gia đình quản lý và giáo dục HS ở một số đơn vị chưa hiệu quả. Còn xảy ra hiện tượng mất an toàn trường học, ảnh hưởng không tốt trong dư luận xã hội².

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục³, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 361/TB-VPCP và chỉ đạo của Chủ tịch

¹ Chỉ thị số 31/CT-TTg năm 2019 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, sinh viên; Chỉ thị số 14/CT-TTg năm 2022 về tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông,...

² Trong năm học có 909 HS vi phạm pháp luật bị lực lượng chức năng xử lý, chủ yếu là vi phạm ATGT, gây gỗ đánh nhau, cố ý gây thương tích; đáng chú ý có 25 HS bị khởi tố trách nhiệm hình sự (theo Công văn số 2311/CAT-ANCTNB ngày 13/7/2023 của Công an tỉnh).

³ Thông báo số 361/TB-VPCP ngày 31/8/2023 của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh tại Công văn số 5046/UBND-KGVX ngày 03/9/2023 về việc thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ GDĐT.

Tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu ở trên, đồng thời giải quyết kịp thời, hiệu quả các nhóm vấn đề: (1) Không cho ma túy, tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, xâm hại đến sức khỏe, đạo đức và nhân cách của HS, sinh viên; (2) Khắc phục bằng được tình trạng bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học cho HS, GV trong mọi hoàn cảnh; (3) Có giải pháp nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu GV mầm non, các trường học ở khu vực vùng sâu, vùng xa; (4) Tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung kịp thời cơ chế, chính sách, hoàn thiện hành lang pháp lý tạo thuận lợi để thực hiện đổi mới GDĐT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực, giảm áp lực, giảm chi phí và tạo sự đồng thuận xã hội; (5). Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; (6). Thúc đẩy xã hội hóa, thu hút nguồn lực cho phát triển giáo dục, đào tạo; khuyến khích doanh nghiệp tham gia từ khâu đào tạo, thực hành đến khâu sử dụng lao động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

2. Sở GDĐT chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND huyện, thành phố; quán triệt và chỉ đạo toàn ngành giáo dục tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023- 2024 tại Thông báo số 361/TB-VPCP; Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT; các văn bản chỉ đạo liên quan của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các kế hoạch của Ngành đã xây dựng.

3. Các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ động phối hợp với Sở GDĐT tham mưu UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 747/CD-TTg ngày 16/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm SGK và đội ngũ GV cho năm học 2023-2024; giải pháp tài chính hỗ trợ GV vùng sâu, vùng xa, GV mầm non, trang bị cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học đang bị thiếu, xuống cấp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp từng địa phương.

4. Sở Nội vụ: Thực hiện rà soát thực trạng số lượng, cơ cấu đội ngũ GV hiện có của huyện, thành phố (bao gồm cả đội ngũ GV Mầm non đang Hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND) thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp tập trung tuyển dụng đủ giáo viên theo biên chế được phân bổ. Chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong tuyển dụng giáo viên dạy các môn học mới. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách điều động, luân chuyển giáo viên để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Xây dựng các chỉ tiêu phát triển GDĐT lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh trong việc bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư, xây dựng

cơ sở vật chất trong lĩnh vực GDĐT theo đúng quy định. Tiếp tục phối hợp với ngành, đơn vị có liên quan trong việc thu hút đầu tư trong lĩnh vực phát triển GDĐT; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GDĐT hoạt động một cách hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo ở địa phương.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp, rà soát, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng về đường truyền internet (xóa các điểm lùm về sóng và internet) tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND cấp huyện, xã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông xây dựng, lắp đặt trạm thu phát sóng di động (BTS) trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, giải quyết các ý kiến của người dân và có biện pháp đảm bảo để các doanh nghiệp viễn thông kịp thời thi công hoàn thiện đưa trạm BTS đưa vào phủ sóng⁴; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai lệch, xuyên tạc về giáo dục.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 14/6/2023 của Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09/6/2021 của Tỉnh uỷ Bắc Giang về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới và các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao⁵; có phương án hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ.

8. Sở Tài chính: Tiếp tục phối hợp, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên, bố trí đầy đủ ngân sách cho GDĐT, đặc biệt là kinh phí triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

9. UBND các huyện, thành phố

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ GDĐT trên địa bàn thành các chương trình, kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT chỉ đạo Phòng GDĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

- Căn cứ Quy hoạch phát triển chung của tỉnh, trong đó có lĩnh vực GDĐT, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; đôn các điểm trường lẻ về điểm trường chính; huy động trẻ mầm non ra lớp giai đoạn 2023-2025; xây dựng trường chuẩn

⁴ Công văn số 5588/UBND-KGVX ngày 24/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng, lắp đặt trạm BTS đảm bảo phủ sóng tại các khu vực lùm sóng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4515/UBND-KGVX ngày 09/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

⁵ Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới”.

quốc gia; kiên cố hóa trường lớp học; tập trung cao khắc phục những thiếu sót trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; tiếp tục triển khai kế hoạch nâng trình độ chuẩn đào tạo của GV theo quy định; chú trọng triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy; bố trí GV đảm bảo chuẩn đào tạo, đúng định mức, đáp ứng yêu cầu dạy và học phù hợp tình hình thực tế và các quy định của pháp luật; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao nhất nguồn nhân lực, vật lực hiện có; ưu tiên cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Chỉ đạo Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát điều kiện về CSVC, thiết bị dạy học, đội ngũ GV, từ đó có phương án đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học, bồi dưỡng đội ngũ thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Đối với các huyện, thành phố còn chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao do chưa tuyển dụng được GV hoặc có GV nghỉ thai sản, nghỉ hưu thì được ký hợp đồng lao động theo khoản 2 Điều 9 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ (dưới 12 tháng). Riêng đối với GV môn Văn hóa tiểu học các địa phương xem xét ký hợp đồng lao động trong năm học 2023-2024 theo Công văn số 4304/UBND-NC ngày 05/09/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian hợp đồng lao động đảm bảo số giờ giảng dạy theo quy định đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP được đóng bảo hiểm xã hội và được xem xét làm căn cứ miễn tập sự, xếp lương khi được tuyển dụng làm viên chức.

10. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, dành thời lượng và bài viết định kỳ để đăng tải các nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về GDĐT; tăng cường truyền thông về đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT; kịp thời phản ánh, biểu dương gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt trong công tác quản lý giáo dục, trong hoạt động dạy học của các cơ sở giáo dục.

Giao Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nội dung trên; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định hoặc khi có yêu cầu đột xuất./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (đề b/c);
- Bộ GDĐT (đề b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (đề b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH, HĐND tỉnh;
- Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, TH, TTTT;
- Lưu: VT, KGVX_{LS}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Sơn